



ภาพข่าวประชาสัมพันธ์



สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในโครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน Village Development Partnership (VDP)

นายมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) และ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในโครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน มอบเงิน จำนวน 1 ล้านบาท ช่วยเหลือชาวชนบทผู้ด้อยโอกาส ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน สร้างทุนปัญญา “แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน” ณ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เมื่อเร็วๆ นี้

ในภาพ (ซ้ายไปขวา) :

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

ดร. ฐานทัต พุทธสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเพื่อสังคมและการต่างประเทศ

คุณมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมฯ

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ

คุณไข่มุก พรหมณีย์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด



NOTE TO EDITOR:

ข้อมูลเพิ่มเติม โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน

โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้านหรือ Village Development Partnership (VDP)

เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน โดยคุณมีชัย วีระไวทยะ ในฐานะนายกสมาคมฯ

ร่วมกับผู้สนับสนุนโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน

จุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับและส่งเสริมการพัฒนาชาวชนบทให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยความช่วยเหลือหลักในการส่งเสริมพัฒนาและเสริมทักษะในด้านการประกอบอาชีพ

ให้ชาวบ้านสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งชาวบ้านจะเป็นเจ้าของโครงการและมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน

เริ่มตั้งแต่การระดมความร่วมมือ การวางแผน การดำเนินโครงการ ตลอดจนการติดตามและประเมินผล

มุ่งมั่นเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และการศึกษา

- **ด้านสังคม** ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาด้านอื่นๆ

กิจกรรมการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ได้แก่ การส่งเสริมความสำคัญของสถาบันครอบครัว

การอบรมและเสริมสร้างบทบาทสตรี กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย การช่วยเหลือคนด้อยโอกาสในชุมชน

- **ด้านเศรษฐกิจ** ปัญหาสำคัญของชาวบ้านในการลงทุนประกอบอาชีพ คือ

ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันการจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้านเป็นเสาหลักแรกที่จะช่วยให้ชุมชนมีการออมเงิน

และกู้เงินเพื่อไปประกอบอาชีพเสริม ฯลฯ

- **ด้านสิ่งแวดล้อม** นอกจากการปลูกต้นไม้เพื่อแลกเปลี่ยนกับการลงทุนสำหรับจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้านแล้ว

โครงการ VDP ยังส่งเสริมให้ชาวบ้านยังเห็นความสำคัญและริเริ่มกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน

- **ด้านสุขภาพอนามัย** ได้แก่ การตรวจสุขภาพของแม่และเด็ก และการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

การอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา

การป้องกันโรคเอดส์และการปรับปรุงคุณภาพหน่วยงานบริการสุขภาพในท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริการชาวบ้านได้

มากขึ้น

- **ด้านการศึกษา** ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสาธารณะ (Philanthropy) ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางธุรกิจ

ให้โอกาสด้านการศึกษา จะช่วยให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

โครงการ VDP เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันได้มีการขยายงานของโครงการไปยังพื้นที่ชนบทประเทศอื่นๆ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น กัมพูชา อินโดนีเซีย เป็นต้น

โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากองค์กรภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมระดับต่างประเทศ เช่น Bill & Melinda Gates

Foundation, CLSA, First State Investment เป็นต้น

ขอขอบพระคุณในการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อมวลชนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

คุณสุภาพร รุ่งเจริญเกียรติ

มือถือ 084 090 1212

E-Mail: tom4456@hotmail.com



ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทันที

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมในโครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน (VDP)



คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา นำคณะผู้บริหารและพนักงาน บมจ. สัมมากร ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน ณ บ้านหนองขวาง อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์



ผู้เฒ่าผู้แก่ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับคณะ



คณะผู้บริหารและพนักงาน มอบตุ๊กตาให้ห้องสมุดของเล่น (Village Toy Library) โครงการดีๆ ที่สอนให้เด็กมีจิตสาธารณะ ได้รู้จักแบ่งปันของเล่นเหลือใช้กับน้องผู้ด้อยโอกาส



ศึกษาอาชีพการทำวิกรมส่งบริษัทญี่ปุ่น กิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาชาวบ้านให้สามารถพึ่งพาตนเองและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น



ผู้อำนวยการโครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน
ภาคสนามร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
สร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างหมู่บ้านกับผู้สนับสนุนโครงการ



เดินทางไปปลูกต้นไม้ บริเวณป่าชุมชน



คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ
ร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณสระน้ำประจำหมู่บ้าน



NOTE TO EDITOR:

โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้านหรือ Village Development Partnership (VDP) เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน โดยคุณมีชัย วีระไวทยะ ในฐานะนายกสมาคมฯ ร่วมกับผู้สนับสนุนโครงการ ทั้งภาครัฐและเอกชน จุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนบทให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยความช่วยเหลือหลักในการส่งเสริมพัฒนาและเสริมทักษะในด้านการประกอบอาชีพ ให้ชาวบ้านสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งชาวบ้านจะเป็นเจ้าของโครงการและมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การระดมความร่วมมือ การวางแผน การดำเนินโครงการ ตลอดจนการติดตามและประเมินผล มุ่งมั่นเพื่อให้ชุมชนเกิดความแข็งแกร่งทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และการศึกษา ทั้งนี้ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) หนึ่งในภาคธุรกิจเอกชน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน นำความปรารถนาดีสู่การพัฒนาองค์กรชาวบ้าน และชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองและขจัดความยากจนได้อย่างยั่งยืน แม้ว่าการสนับสนุนของหน่วยงานจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านก็ยังสามารถดำเนินการต่อไป โดยทางสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้สนับสนุน จะเป็นเสมือนพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำและขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้สู่ชาวบ้าน ซึ่งผลจากความร่วมมือนี้จะแผ่ขยายออกไปถึงการพัฒนาระดับภูมิภาคและในระดับประเทศต่อไป

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อมวลชนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

คุณสุภาพร รุ่งเจริญเกียรติ

มือถือ 084 090 1212

อีเมลล์ Tom4456@hotmail.com